



นายสมชาย เชี่ยวชาญศิลป์

- นิสิตเก่าคณะเกษตร มก. รุ่นที่ ๕๐
- เกษตรกร

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.
๒๕๓๗

วุฒิมัธยมศึกษา
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเทศ
ไทย

นายสมชาย เขี้ยวชาญศิลป์ เป็นเกษตรกรเจ้าของสวนผลไม้ “ดาวทอง” ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นอกจากจะผลิตผลไม้คุณภาพจากพื้นฐานความรู้ที่ได้รับจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว ยังนำความรู้ไปถ่ายทอดโดยใช้สวนของตนเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร หน่วยงานราชการ และผู้สนใจ เช่น เป็นศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงชันโรง ศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการไม้ผล อบรมเรื่องการปลูกส้มโชกุน อบรมการใช้สารไตรโคเดอร์มาควบคุมโรครากเน่าในไม้ผล เช่น ส้มและทุเรียน และได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดเบตง เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพาะเห็ดถังเช่าสีทองให้กับผู้สนใจตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้าง Start Up ด้านการเกษตร

ผลงานด้านสังคม นายสมชาย เขี้ยวชาญศิลป์ เป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์สากล (๒๕๔๗-ปัจจุบัน) และเป็นเลขาธิการสโมสรไลออนส์เบตงปีรบริหาร ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือราชการ โดยเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังเหตุร้ายและเป็นกองกำลังภาคประชาชน เพื่อดูแลความสงบของเมืองเบตง เป็นกรรมการชมรมพระเครื่องเมืองเบตง ได้รับมอบหมายให้อนุรักษ์และสืบสานประเพณีต่าง ๆ ในชุมชน เป็นอนุกรรมการจัดสร้างพระและวัตถุมงคลรุ่นเบตง ๑๑๑ ปี เพื่อนำรายได้เป็นกองทุนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และอาสาสมัครที่ดูแลความสงบเมืองเบตง

รางวัลที่ได้รับ ได้แก่ รางวัลเกษตรกรต้นแบบ และ Young Smart Farmer จากสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ๓ ปีซ้อน คือ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐

นายสมชาย เขี้ยวชาญศิลป์ เป็นศิษย์เก่าคณะเกษตรที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นแบบอย่างที่ดีในการนำความรู้ด้านการเกษตรไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ชุมชน และท้องถิ่น เป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เกษตรกรมีรายได้ สามารถพึ่งตนเอง สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นแบบอย่างในการเสียสละ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นใกล้เคียงมีความรักและหวงแหนในแผ่นดินเกิด จึงเห็นสมควรประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติ ให้ นายสมชาย เขี้ยวชาญศิลป์ เป็นนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร ประเภทเกษตรกร ที่สมควรถือเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป